



17 มิถุนายน 2553

เรื่อง การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ฯ ประจำปี พ.ศ.2553

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองดีการบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่

ด้วยได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ( สกสค.) จะจัดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสรรหาและคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัดที่เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา อุทิศตน เสียสละ อดทน ในการปฏิบัติหน้าที่ของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล“ผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา” จะได้รับเกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติ และเงินรางวัล ( กรณีเงินรางวัลให้เฉพาะผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือพื้นที่ทุรกันดาร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ) ซึ่งกำหนดจะจัดพิธีมอบรางวัลในวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2553 เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน สกสค. สำหรับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อในการสรรหาจะได้รับเกียรติบัตร ซึ่งกำหนดจะจัดพิธีมอบรางวัลในวันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2554 ที่จังหวัดทุกจังหวัด ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1008 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2553

เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้อุทิศตน เสียสละ อดทนในการปฏิบัติหน้าที่ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งแบบประวัติ ( ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ ) เพื่อเสนอเข้ารับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกทั้ง 3 ด้าน ตามที่กำหนดในประกาศ ฯ ไปยังสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของจังหวัด จำนวน 3 คน ภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2553 หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่าไม่มีผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือกแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอให้แจ้งเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่ทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสรี คำภีร์ธัมโม)

เองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร./โทรสาร 054 — 534504 — 5 ต่อ 12